

Nghề nào đòi hỏi kỹ năng trong môi trường?

Tên: Nguyễn Xuân

Địa chỉ: Hai, 08 Tháng 2 Năm 2010 18:33

Theo các tính của Bộ Lao Động Hoa Kỳ, dưới đây là năm loại công việc . . .



Ngành điều dưỡng (Registered Nurse RN) sẽ tiếp tục là ngành đòi hỏi kỹ năng lớn

Có một số ngành đòi hỏi kỹ năng, việc học và đào tạo đang sẵn sàng còn trong môi trường kinh tế và nhất là không trở thành lựa chọn, là điều tìm kiếm của nhiều người trong lúc khó khăn này.

Theo các tính của Bộ Lao Động Hoa Kỳ, dưới đây là năm loại công việc sẽ cho sự việc học vì có nhu cầu ngày càng tăng trong ít nhất là một thập niên sắp tới.

1. Pharmacy

Đây là những người trợ giúp trong văn phòng bác sĩ thuộc mọi ngành chuyên môn, kể cả những người lo việc sử dụng thuốc bệnh nhân, giúp trong phòng mổ hay các công việc chuyên môn khác có liên hệ đến y tế.

Bộ Lao Động Hoa Kỳ coi đây là loại việc không đòi hỏi những người suy thoái kinh tế và tiên đoán sự công việc làm sẽ tăng khoảng 34% từ năm 2008 đến 2018, lý do là vì các tiến triển trong ngành y khoa và vì dân số Hoa Kỳ ngày càng già đi. Một điều nữa là vì đòi hỏi của thị trường, dù gặp nhiều thách thức, vẫn có các hội đồng được thông qua tuy không hoàn toàn như ý muốn của Tổng Thống Obama, và sự gia tăng sự nghiệp của nhân viên y tế.

Nghề nào dễ kiếm tiền trong thời kỳ?

Tác Giả: Nguyễn Xuân

Thứ Hai, 08 Tháng 2 Năm 2010 18:33

Những người tìm kiếm công việc này cần có chứng chỉ hay bằng cao đẳng (1 hay 2 năm đào tạo) và qua các chứng trình huấn luyện cần thiết. Số lương trung bình mỗi năm đổ vào khoảng \$29,060.

2. Kỹ sư nhu cầu đi lên toán/Thợ Chàng Viên (Software Engineers/Programmers)

Đây là những người làm việc trong lãnh vực liên quan đến mỗi lãnh vực về nhu cầu, kỹ thuật việc chế tạo hệ thống operating system mỗi làm ra các trò chơi điện tử.

Năm 2008, số công việc ngành này gồm khoảng 1.3 triệu tại Hoa Kỳ và sẽ tăng 21% tại đây tại năm 2018. Lý do là vì các nhu cầu về an ninh điện toán và các chứng trình mỗi số đòi hỏi thêm nhu cầu người.

Những người có bằng cấp nhân viên computer programming, networking hay information systems là những người được các công ty tìm kiếm nhu cầu nhất. Tuy vậy những người chỉ có bằng cao đẳng hay chứng chỉ cũng có thể kiếm được việc nếu có nhu cầu kinh nghiệm. Lương trung bình hàng năm đổ vào khoảng \$73,470.

3. Phân Tích Quản Trị (Management Analyst)

Đây là những người tư vấn về cách đi hành, giúp đánh giá và đề nghị phương pháp giúp một công ty hay tổ chức hoạt động hiệu quả hơn, giảm thiểu chi phí và có lợi hơn.

Đây là loại công việc có nhu cầu tranh những người ai có chuyên môn về kỹ thuật “xanh” (green technology) sẽ có nhu cầu hơn trong những năm tới. Bộ Lao Động Hoa Kỳ đổ vào công việc loại này sẽ tăng 24% tại nay đến năm 2018.

Nghề nào dễ kiếm tiền trong thị trường?

Tác Giả: Nguyễn Xuân

Thứ Hai, 08 Tháng 2 Năm 2010 18:33

Vì đây là một công việc liên quan đến nhu cầu lãnh vực kỹ thuật khác nhau nên không cần thiết phải có bằng cấp cao hay chứng nhận trình độ kinh doanh mà các bằng cấp kỹ thuật hay kỹ năng hành nhân sự (human resources), tiếp thị ... cũng có thể hữu dụng. Tiền lương trung bình hàng năm vào khoảng \$82,920.

4. Ngành điều dưỡng (Registered Nurse RN)

Các nam/nữ điều dưỡng điều trị bệnh nhân, cung cấp tin tức y tế, giáo dục, giúp các gia đình điều dưỡng với các vấn đề sức khỏe, hỗ trợ tinh thần người bệnh.

Công việc ngành RN hiện có vào khoảng 2.6 triệu tại Hoa Kỳ và con số này dự trữ sẽ tăng 22% tiếp theo cho đến năm 2018. Nguyên do là vì dân số Hoa Kỳ ngày càng già hơn và nhu cầu tiếp nhận trong ngành y tế cùng là các thay đổi trong hệ thống y tế công cộng thời gian tiếp đây.

Bằng cấp nhân, bằng cấp cao để hai năm hay chứng chỉ cấp cao một chứng trình điều dưỡng được cấp thu nhập là ba phương pháp tiếp theo để trở thành RN. Nếu có bằng cấp cao hơn thì càng đi lên cao hơn và nhanh hơn trong công việc. Lương trung bình của RN vào khoảng \$65,130.

5. Kế toán viên và Kiểm toán viên (Accountant và Auditor)

Kể từ khi có nhu cầu báo cáo và lập làm ăn bắt buộc chính của các công ty lớn tiếp theo năm tiếp đây, ngành kế toán và kiểm toán đã phát triển mạnh mẽ hơn.

Nhu cầu ngày càng tăng trong hai ngành này làm nhu cầu công việc như phân tích và cung cấp các tin tức và tài chính, báo cáo định kỳ và hồ sơ để các giám đốc chính xác và cần thiết, chu kỳ báo cáo thu nhập ...

Nghề nào đem lại lợi ích trong môi trường kinh tế?

Tên: Nguyễn Xuân

Thị trấn: Hải, 08 Tháng 2 Năm 2010 18:33

Năm 2008 Hoa Kỳ có khoảng 1.3 triệu công việc trong hai ngành này và sẽ tăng khoảng gần 280,000 từ nay đến 2018.

Bộ ngành nhân viên kỹ thuật là điểm thu hút đầu tư vào ngành này. Cho các vị trí cao hơn mà tất cả nhân viên có thể đòi hỏi ngành viên phải có bằng cấp hoặc kỹ thuật hay quản lý doanh nghiệp. Lương trung bình của ngành này vào khoảng \$65,840.